



## Press Release

### เปิดแคมเปญ RespectMyVote เชิญชวนประชาชนร่วมติดตามและส่งเสียงถึง ส.ว. ตามรูปแบบที่ตัวเองถนัด ติดแฮชแท็ก #RespectMyVote66 ร่วมกัน

ก่อนถึงวันที่รัฐสภาจะประชุมเลือกนายกฯ ที่ใกล้จะมาถึงนี้ เครือข่าย Respect My Vote เปิดแคมเปญจับตาดูการเลือกนายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนร่วมติดตามและส่งเสียงถึง ส.ว. ตามรูปแบบที่ตัวเองถนัด ติดแฮชแท็ก #RespectMyVote66 ร่วมกัน

นับตั้งแต่ช่วงกลางดึกของวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เมื่อผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเริ่มเห็นเค้าลางผู้ชนะ ก็เป็นที่ชัดเจนว่าประชาชนไทยต้องการความเปลี่ยนแปลง โดยผู้ชนะอันดับหนึ่งและสองต่างเป็นอดีตรัฐมนตรีเมืองร่วมฝ่ายค้าน ซึ่งต่อมาได้จับมือร่วมกับพรรคการเมืองอื่นรวมแปดพรรค ประกาศจัดตั้งรัฐบาลด้วยจำนวน ส.ส. มากกว่ากึ่งหนึ่ง 312 เสียง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

ทว่าบทเฉพาะกาลในมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญ 2560 ที่กำหนดให้ ส.ว. ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีกับ ส.ส. ก็ทำให้บรรยากาศทางการเมืองที่ควรจะมีความแน่นอนกลับกลายเป็นความไม่แน่นอน ส.ว. บางส่วนประกาศว่าจะไม่สนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ขณะที่บางส่วนประกาศงดออกเสียง ซึ่งอาจทำให้การเลือกนายกรัฐมนตรียืดเยื้อ ทำลายหลักการประชาธิปไตย สร้างข้อถกเถียงทางการเมืองที่อาจนำไปสู่วิกฤตได้

ก่อนที่รัฐสภาจะลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ภาคประชาชนในนามเครือข่าย Respect My Vote จึงร่วมกันจัดแคมเปญ Respect My Vote เคารพผลเลือกตั้ง ฟังเสียงประชาชน เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมกันส่งเสียงถึง ส.ว. ว่า “ในการเลือกนายกรัฐมนตรี ส.ว. ต้องออกเสียงให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ได้เสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อยืนยันหลักการเสียงข้างมากตามระบอบประชาธิปไตย และอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน หากกระทำการนอกเหนือจากนี้ ก็ถือได้ว่า ส.ว. เป็นเงื่อนไขให้เกิดวิกฤตทางการเมือง” นี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดทางเดียว ที่ ส.ว. ผู้ซึ่งไม่มีความยึดโยงใดกับประชาชนจึงไม่ควรใช้อำนาจในการร่วมออกเสียงในการเลือกนายกรัฐมนตรีตั้งแต่แรก จะฟังกระทำได้เพื่อยืนยันว่า ส.ว. จะไม่กระทำการที่ขัดกับเจตจำนงของประชาชน และลงคะแนนให้กับผู้ที่ได้เสียงข้างมากตามที่เคยกล่าวอ้างเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

สำหรับพรรคการเมืองและ ส.ส. ที่ไม่ได้อยู่ในเสียงข้างมาก การยืนยันตามหลักการประชาธิปไตยในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ด้วยการลงคะแนนให้กับผู้ที่ได้เสียงข้างมากให้จัดตั้งรัฐบาลได้ เป็นเรื่องที่จะต้องทำ เพราะประเด็นที่เร่งด่วนกับประเทศในขณะนี้ คือการมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ดังนั้น การลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีให้อีกฝ่ายไม่ได้หมายความว่าสนับสนุนอีกฝ่าย แต่หมายถึงการสนับสนุนให้ประเทศกลับสู่แนวทางประชาธิปไตย

เพื่อยืนยันหลักการให้สภาเคารพเสียงประชาชน และส่งไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ ให้ทำตามมติประชาชน เพื่อให้ประเทศเดินหน้าสู่การบริหารงานตามระบอบประชาธิปไตยโดยเร็ว จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนที่เห็นด้วยกับหลักการนี้ ร่วมติดตาม และส่งเสียงถึง ส.ว. ในรูปแบบของตัวเอง โดยติดแฮชแท็ก #RespectMyVote66 ร่วมกัน

โดยกิจกรรมที่สามารถเข้าร่วมได้แล้วตอนนี้ ได้แก่ ส่งจดหมายถึง ส.ว. ขวนส่งเสียงถึงสมาชิกวุฒิสภาที่ยังไม่ได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจน ติดตามได้ที่เพจ ilaw, แชรภาพหรือเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เพจฟรีอาร์ท และสามารถติดตามกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดขึ้นโดยเครือข่าย RespectMyVote และผู้สนใจอื่นๆ ได้ที่ #RespectMyVote66 ต่อไป